

**บทสวดมนต์สร้างการรับรู้หมู่บ้าน/ชุมชน  
เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน**

เรื่อง	บท
<b>กัญชา</b>	กัญชาเป็นยาเสพติด ประเภทที่ ๕ ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ปลูกกัญชาแม้แต่ต้นเดียว ถือเป็นความผิดฐานผลิตยาเสพติด โทษจำคุก ตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท แต่ผ่อนปรนให้ใช้เพื่อการศึกษา การวิจัย และทางการแพทย์เท่านั้น และต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ ออย.ผู้ที่จะใช้น้ำมันกัญชาบรรเทาอาการป่วย ต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัย เท่านั้น  #####ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงาน ปปส.ภาค ๕ #####
<b>ฝิ่น</b>	ฝิ่น เป็นยาเสพติดชนิดร้ายแรง ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย ทำให้ร่างกายทรุดโทรม ทำมาหากินไม่ได้ ครอบครัวเดือดร้อน ขาดรายได้ รักตัวเอง รักครอบครัว รักแผ่นดินไทย ต้องเลิกปลูกฝิ่น และเลิกเสพยาฝิ่น ตั้งแต่บัดนี้  #####ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงาน ปปส.ภาค ๕ #####
<b>กระท่อม</b>	กระท่อมเป็นยาเสพติด ประเภทที่ ๕ ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ แต่ปัจจุบัน สำนักงาน ป.ป.ส.กระทรวงยุติธรรม เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อปลดกระท่อมออกจาก บัญชียาเสพติด เนื่องจาก ประเทศไทยมีการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืช กระท่อม พบว่า ถ้าใช้ตามวิถีพื้นบ้าน มีประโยชน์ทางการแพทย์ และสามารถนำมาใช้เชิง เศรษฐกิจได้ ผลจากความคิดเห็นของประชาชนในการยกเลิกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด เห็นด้วย ๙๕ เปอร์เซ็นต์ ไม่เห็นด้วย ๕ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. จะดำเนินการนำพืช กระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป  #####ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงาน ปปส.ภาค ๕ #####
<b>สายด่วนยา เสพติด ๑๓๘๖</b>	พบเห็นเบาะแส ผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติดในชุมชน โทรสายด่วน ๑๓๘๖ ไม่เสี่ยงอันตราย เราจะปกปิด ข้อมูลผู้แจ้งเป็นความลับ ทุกข้อร้องเรียน สำนักงาน ป.ป.ส.จะดำเนินการตรวจสอบ หากพบการ กระทำความผิด จะเข้าดำเนินการทุกข้อร้องเรียน  #####ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงาน ปปส.ภาค ๕ #####
<b>ติดยา รักษาที่ ไหน</b>	ลูก ดิฉัน คุณพ่อ คุณแม่ ต้องแสดงความรัก ความเข้าใจ พุดคุยกับลูก สร้างความอบอุ่นในครอบครัว เพื่อให้ลูกเปิดใจ หากทางออกร่วมกัน และนำเข้าบำบัดรักษา ไม่มีบันทึกประวัติ ไม่มีความคิด รักษาฟรี ได้ที่โรงพยาบาลของรัฐ ใกล้บ้านได้ทุกแห่ง  #####ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงาน ปปส.ภาค ๕ #####